

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการเสริมสร้าง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อดำเนินงานตอบสนองทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ทั้ง ๗ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม กลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรกรชุมชน กลุ่มบริหารและส่งเสริม เขตนวัตกรรม กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย และกลุ่มบริหาร สนับสนุนและบริการกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตระหนักว่าบุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง จึงให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน ใส่ใจต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในทุกขั้นตอนและทุกพื้นที่การทำงานจะให้ความสำคัญ ต่อการป้องกันอันตราย การป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้

๑. พัฒนา ปรับปรุงระบบการจัดการและผลดำเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน โดยมีการปฏิบัติงานที่ สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ ข้อกำหนดอื่น ๆ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด

๒. ส่งเสริม สนับสนุนและทบทวนการดำเนินงานเพื่อการค้นหา ขจัด ป้องกัน และควบคุม อันตรายและลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลง ที่อาจส่งผลกระทบให้เกิดอันตรายใหม่ ๆ นำไปสู่การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมและขั้นตอนการทำงาน ที่ปลอดภัย มีสุขลักษณะในการทำงานที่ดีภายใต้ความปกติใหม่ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ที่เกี่ยวข้องกับงาน

๓. ป้องกันและควบคุมการปนเปื้อนของมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง ดิน ขยะมูลฝอย วัสดุ และของเสียอันตราย ด้วยการจัดการมลพิษทั้งหมดตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หรือตามมาตรฐานสากล

๔. ส่งเสริมการทำงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อยกระดับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล

๕. มุ่งมั่นเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติด้วยสื่อหรือช่องทางที่เข้าถึงแหล่งความรู้ ที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะที่ดี มีจิตสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม การศึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

๖. ให้การสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านบุคลากร เวลา และงบประมาณ เพื่อให้บรรลุนโยบาย และเป้าหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะผลักดันและสนับสนุน ให้กิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินการและบรรลุตามกรอบนโยบาย และจะนำมาพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเป็นผู้นำ ให้คำปรึกษา และสนับสนุนด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกันและให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ